

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ในการวิจัยเรื่องการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 189 คน โดยการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน และการสุ่มแบบอย่างง่าย จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนำมาสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลตลอดจนข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ และ ระดับการศึกษา จำนวน 3 ข้อ

ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 4 ด้าน จำนวน 34 ข้อ

ส่วนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่และร้อยละ
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบ
สมมติฐานที่ใช้เปรียบเทียบตามหลัก F -test (one-way ANOVA) โดยกำหนดนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใน
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
พบว่า

1.1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 189 คน
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 89.90 รองลงมาคือ เพศหญิง
จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ส่วนใหญ่มีอายุ 45-54 ปี จำนวน 87 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.00 รองลงมา อายุ 35-44 ปี จำนวน 50 คน คิดเป็น ร้อยละ 26.50 อายุ 55 ปี
ขึ้นไป จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 19.60 อายุ 25-34 ปี จำนวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.90 และส่วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 74 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.20 มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30
ระดับประถมศึกษา จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 21.70 ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า จำนวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.80

1.2 ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 4 ด้าน ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข พบว่าโดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก และจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีส่วนรวมอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางจำนวน 1 คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข

1.3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า โดยรวมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีอายุและระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี ส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยได้นำผลการวิจัยที่พบมาอภิปรายผลตามสมมติฐานของการวิจัยดังนี้

สมมติฐานที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา โดยรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ และผลการวิจัยที่พบไม่สอดคล้องกับ สุภาพ ศรีเมือง (2544 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล : ศึกษากรณีตำบล

บ้านโพธิ์ อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของ
 ประชาชนในการพัฒนาบ้านโพธิ์ พบว่า มีส่วนร่วมในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับเรื่องยศ
 ปรีดี (2542 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารองค์การบริหาร
 ส่วนตำบลในเขตชนบทจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารองค์การ
 บริหารส่วนตำบลอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับฉวีวดี บุรีกุล และคณะ (2543 :
 บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543
 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้อง
 กับปิยบุษ แสงวรุ (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผน
 พัฒนาท้องถิ่นตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ผู้เกี่ยวข้องกับองค์การ
 บริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาศัยอยู่ในท้องถิ่น
 มาตั้งแต่เกิดและส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีส่วนร่วมในการจัดตั้ง
 คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาตำบล เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของตำบล รวบรวมและจัดกลุ่ม
 ปัญหาและความต้องการของตำบล ศึกษานโยบายของจังหวัดและอำเภอ กำหนดนโยบาย
 ขององค์การบริหารส่วนตำบล กลั่นกรองปัญหาและความต้องการ จัดลำดับความสำคัญของ
 ปัญหาและความต้องการ กำหนดแนวทางพัฒนาตำบล และกำหนดกิจกรรมตามโครงการ/
 งาน ผู้เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
 ไม่สอดคล้องกับ มานพ จวีร์รักษ์(2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษากลยุทธ์องค์การบริหารส่วน
 ตำบลในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนศึกษารณิ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
 ศรีโค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมใน
 การพัฒนาส่วนท้องถิ่น และไม่มีส่วนร่วมในการสร้างการมีส่วนร่วมตามแผนพัฒนาตำบล
 ไม่สอดคล้องกับน้ำฝน สมศรีนวล (2547 : บทคัดย่อ) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
 การดำเนินกิจการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เขตพื้นที่อำเภอนางรอง องค์การบริหาร
 ส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า ประชาคมตำบลกับองค์การบริหาร ส่วน
 จังหวัดมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยรวมและเป็น
 รายด้าน อยู่ในระดับปานกลางและไม่สอดคล้องกับบุญเทียน จันสุข (2548 : บทคัดย่อ) ได้
 ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอ
 กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
 กมลาไสย ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับพรเทพ คันทะพรหม
 (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการดำเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบล ในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 5 ด้านเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และผลการวิจัยที่พบสอดคล้องกับพิชัย วัฒนกิจกกุล (2549: บทคัดย่อ) ศึกษาการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลเขตจังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า การดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน คือ ด้านการบำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ด้านการคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 3 ด้าน ด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดินสาธารณะ และการกำจัดขยะมูลฝอย ด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ และด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

จากการที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมากนั้น อาจเป็นเพราะว่า

1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมเพราะจากความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การตัดสินใจในการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนมีส่วนร่วมในการควบคุมการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
2. การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิดจากความเห็นพ้องต้องกันกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนร่วมกันในฐานะตัวแทนของประชาชน

3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล

5. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความเชื่อถือจากประชาชนในการดำเนินงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล

6. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีโอกาสได้นำเสนอสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล

7. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีส่วนในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารความก้าวหน้าของท้องถิ่นและการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำ

8. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรียกร้องเกี่ยวกับความบกพร่องในการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการไปแล้ว

จากเหตุผลทั้ง 8 ประการจึงทำให้การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก

สมมุติฐานที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามแตกต่างกัน

ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามโดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนดไว้ และผลการวิจัยที่พบสอดคล้องกับสุภาพ ศรีเมือง (2544 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาบ้าน โพนี บุญเทียน จันสุข (2548 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกมลาไสย ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงจบการศึกษาระดับอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่าที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่ใน

ระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2543 : บทคัดย่อ) พบว่า ผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนมีส่วนร่วมในทางการเมืองมากกว่าผู้ที่มีกลุ่มอายุอื่น ๆ การมีส่วนร่วมทางการเมืองยังแตกต่างกันไปตามระดับการศึกษา อาชีพ ถิ่นที่อยู่อาศัย ไม่สอดคล้องกับบุญเทียน จันสุข (2548 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากผลการวิจัยที่พบ เป็นเพราะว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมไม่แตกต่างกัน อาจเพราะว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ว่าจะมีเพศ อายุ การศึกษาระดับใด ต่างมีเป้าหมายในการร่วมมือร่วมใจ โดยการอาสาเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเข้ามาดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสงบสุขและเจริญก้าวหน้า โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นฝ่ายนำนโยบายของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีสมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ให้ความเห็นชอบนำไปปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ สมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกิจกรรมที่กำหนด ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

1.1 ควรให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาของชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมากขึ้น

1.2 ควรให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมากขึ้น

1.3 ควรให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมในการกำหนดระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

1.4 ควรให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

1.5 ควรให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมในการจัดสรรโครงการต่าง ๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้

2.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควรมีส่วนในการคัดเลือกพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมากขึ้น

2.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควรมีส่วนในการตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ดำเนินการไปแล้วมากขึ้น

2.3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควรมีส่วนในการเป็นคณะกรรมการในการตรวจรับพัสดุและการจ้างร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมากขึ้น

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

ควรวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม